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Ffordd Glasdir, \9

Sir Ddinbych,

LL15 10Q

w, Y ggol Pen Barras 5

Ffon: 01824 704 129
E-bost: pen.barras @sirddinbych. gov.uk
18.11.24 Pennaeth: Mr Dyfan Mael Phillips

Annwyl Rieni,

Trefniadau Ysgol Pen Barras ar gyfer Tywydd Garw

Fe fyddwch yn ymwybodol fod Rhybudd Tywydd Melyn mewn grym heno mewn rhannau o Ogledd Cymru
rhwng 7yh a 10yb bore fory am rew ac eira. Ni wyddwn beth fydd y sefyllfa yn debyg i fore fory, ond hoffwn
atgoffa rieni o weithdrefnau ysgol yn gysylltiedig a thywydd garw.

1)  Ynddibynnol ar sefyllfa tywydd- bydd asesiad risg ar safle’r ysgol ac ar lefelau staffio. Cofiwch, mae nifer o
staff yr ysgol yn byw mewn ardaloedd gwledig ac efallai na fydd tywydd garw yma yn Rhuthun, ond fe all
fod mewn ardaloedd eraill.

2)  Gall yr ysgol benderfynu gau yn llawn neu yn rhannol. Hyn eto yn ddibynnol ar lefelau staffio ar draws Un-
edau.

3)  Byddwn yn anelu i hysbysu rhieni cyn gynted ag sydd bosib yn y bore os oes penderfyniad i gau ysgol. Os
na fydd neges, yna mae’r ysgol ar agor fel arfer i bawb.

Petai angen cau’r ysgol o ganlyniad i dywydd garw, byddem fel ysgol yn e-bostio rhieni ac yn ei rannu ar ap yr
ysgol a thudalen Facebook yr ysgol. Byddwn hefyd yn hysbysu Cyngor Sir Ddinbych er mwyn iddynt ddiweddaru
eu bas data.

Nid yw'n benderfyniad hawdd cau ysgol-iechyd a diogelwch ein disgyblion, staff a’'r gymuned ehangach sy’n
bwysig.

Gan obeithio na fydd tywydd yn ein heffeithio fel ysgol yfory.

Yn gywir,

Dyfan Phillips
PENNAETH

YSGOL PEN BARRAS




Ffordd Glasdir,
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Sir Ddinbych,
LL15 19Q

Ffon: 01824 704 129
E-bost: pen.barras @sirddinbych.gov.uk
18.11.24 Pennaeth: Mr Dyfan Mael Phillips
Dear Parents,

Ysqgol Pen Barras Adverse Weather Arrangements

As you are aware, there is a Yellow Weather Warning across parts of North Wales tonight for ice and snow
between 7pm and 10.00am tomorrow morning. We are not sure what will transpire tomorrow morning, but felt it
a good opportunity to remind parents of Adverse Weather procedures here at Ysgol Pen Barras.

1.There will be a risk assessment in place which will be based on two main factors when considering adverse
weather conditions- site safety and also staffing levels. Please remember, a high percentage of our staff live in
rural areas and could face travel disruption. Conditions may be fine in Ruthin but not in other rural areas which
could impact travel arrangements.

2. Depending upon staffing levels, the school could decide to close fully or issue partial closure. This could mean
opening for specific units based on staff available.

3. If there is a decision to close the school, we will look to do this as early as possible in the morning in order to
give parents sufficient time to make alternative arrangements in terms of work and child care commitments.
If there is no message from the school office, the school will therefore be open as usual for all.

Once a decision is made to close the school, we will notify parents via email and will also post update on our
school app and Facebook page. We will also notify Denbighshire County Council and it will be included on their
data base/ website.

The decision to close a school is not one which is taken lightly.

We hope the weather forecast for tonight is not as severe as suggested and that we can look forward to seeing
everyone at school tomorrow.

Kind regards,

Dyfan Phillips
HEAD TEACHER
YSGOL PEN BARRAS




